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เริ่มประชุม     เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา มาครบองคประชุมแลว 

(นางมณฑา  สมมาตย)  จํานวน ๑๗ ทาน   ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวน 

จังหวัดยะลา กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ขอกราบเรียน 

เชิญคะ     

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  และทานผูมีเกียรติ 

(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) กระผมมีความยินดีเปนอยางย่ิงที่ไดทําหนาท่ีเปนประธานสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง 

สําหรับการประชุมครั้งนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒  ประจําป 

๒๕๖๓  วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และหวังเปนอยางย่ิงวาสภาจะไดรวม 

กันพิจารณาในเรื่อง  ตาง ๆ ที่ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและทองถิ่น

ตอไป  

  บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๓ ณ บัดนี้     

     ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ     

- สมัยประชุมสมัยสามัญนี้มีชวงเวลาถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ครับ 

ขอความรวมมือจากหัวหนาสวนทุกสวนครับ ใหสํารวจภารกิจงานที่จะใหสภา

พิจารณา หวงประชุมในสมัยสามัญสมัยนี้ครับ ดําเนินการเสนอญัตติเขามาไดเลย

ครับ กอน ๕ วัน กอนที่จะปดสมัยประชุมนะครับ ที่มีอะไรที่เหลือที่จะเสนอตอสภา

นะครับ ถาหมดวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ก็ตองเปดสมัยวิสามัญ ก็ไมเปนไรนะ

ครับ      

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  ประจําป ๒๕๖๓  เมื่อ

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  ขอเชิญเลขานุการตรวจรายงานการประชุม  

แทนเลขานุการคณะกรรมการ    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

ตรวจรายงานการประชุม  กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอบันนังสตา 

(นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ) ทําหนาที่แทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ขอรายงานผล

การตรวจรายงานการประชุม  ดังนี้ 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ครั้งที่  ๔/

๒๕๖๓  วันจันทรที่  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมองคการ 

บริหารสวนจังหวัดยะลา ชั้น ๔   
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แทนเลขานุการคณะกรรมการ   ผูมาประชุม 

ตรวจรายงานการประชุม  ๑. นายมะรอซิ  รอยิง  สมาชิกสภา อบจ.  เขต  ๓  อ.ยะหา  ประธานกรรมการ   

๒. นายอุสมาน  หะยีมะเระ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๗  อ.เมือง กรรมการ 

๓. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ. เขต   อ.ธารโต  กรรมการ 

๔. นายอับดุลฮาเล็ม สมาแอล สมาชิกสภา อบจ. เขต ๑ อ. ยะหา กรรมการ 

๕. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.  เขต ๓ อ.บันนังสตา กรรมการ 

๖. นายมะดารี  ยะยือริ สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.กรงปนัง  กรรมการ 

 ผูไมมาประชุม 

๑. นายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.เขต  ๒  อ.บันนังสตา   

    กรรมการและเลขานุการ  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐ น.   

เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุมแลว นายมะรอซิ  รอยิง    ประธาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม  ไดกลาว

เปดการประชุมและดํ าเนินการตามระเบียบวาระ  ประธานได กําชับ ให

คณะกรรมการทุกทานไดตรวจสอบคําถูกคําผิด ตลอดจนเนื้อหาสาระ วาไดใจความ

ถูกตองตรงกันหรือไม  รวมทั้งการพิจารณาขอเสนอแกไขขอความ  สําหรับการ

ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้ คอื  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๓  

เมื่อวันที ่๖ สิงหาคม  ๒๕๖๓   

ประธาน ไดใหเจาหนาที่เปดเทปบันทึกการประชุม  เพ่ือใหคณะกรรมการ

ไดทําการตรวจรายงานการประชุม  จนแลวเสร็จ  ปรากฏวา ไมมีการขอเสนอแกไข

ขอความ เพ่ิมเติมแตประการใด เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  ลงชื่อ นายมะรุสะดี  

ดีสาเอะ   แทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   บันทึกการ

ประชุม  ขอบคุณมากครับ      

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิกครับ ทานใดจะเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมรายงานการ

ประชุม  เชิญครับ  ไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไขนะครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม

ครับ เชิญทานเลขานุการสภานับองคประชุมครับ  ครบองคประชุมครับ ๑๗ ทาน

ครับ ตอไปผมขอมติที่ประชุมครับ   สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุม สมัย

สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป  ๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๖  สิงหาคม ๒๕๖๓  โปรด

ยกมือครับ  รับรอง ๑๗  เสียงครับ สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุม 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป  ๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  

โปรดยกมือครับ  ไมมีนะครับ งดออกเสียง ไมมีนะครับ        

 



~ 4 ~ 
 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มติที่ประชุม เปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  

๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๑๗ เสียงครับ  

ขออนุญาตทานสมาชิกกอนข้ึนวาระที่ ๓ นะครับ  คราวที่แลวมีทาน

สมาชิกอภิปราย เรื่องการปองกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙  ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา รายละเอียดตาง ๆ ที่เราจัดซื้อจัดจางวางไวอยูบนโตะทานนะครับ 

สมาชิกอภิปรายคราวที่แลว ทานนายกไดทํารายละเอียดทั้งหมดนะครับ วาใชเงิน

เทาไหร ซื้ออะไรนะครับ      

  ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ  เรื่อง  พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ (วาระ ๒ และวาระ ๓)  วาระที่ ๒ ขอเชิญ

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ รายงานผลการพิจารณาราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เชิญครับ  

เลขานุการคณะกรรมการ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

แปรญัตติรางขอบัญญัติ กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง  ใน

ฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ขอรายงานการพิจารณาราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขอรายงานผล

การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    

ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ในคราวประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 

๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  ไดมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  และไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ

คณะกรรมการแปรญัตติ เปนเวลา ๓ วัน คือ วันที่ ๗ และวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม 

๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  นั้น  ปรากฏวาไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 

และเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติ ไดประชุมพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๔  โดยมีนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ 

อําเภอบันนังสตา เปน ประธานกรรมการ ไดพิจารณารางขอบัญญัติ ตั้งแตตนจนจบ 

ทุกขอโดยละเอียด ผลการพิจารณาปรากฏวา ไมมีการแปรญัตติ ไมมีการแกไข จึง

ขอไดโปรดนําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เพ่ือพิจารณาตอไป  

ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  การพิจารณาในวาระที่  ๒ ไมมีการแปรญัตติ  ไมมแีกไขนะครับ เปนอันวา

ขั้นแปรญัตติเปนที่เรียบรอยแลวนะครับ ตอไป เปน วาระที่  ๓  ขั้นใหความ

เห็นชอบครับ ผมจะขอมติที่ประชุมในวาระที่  ๓  เชิญเลขานุการสภาฯ นับองค 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา ประชุมครับ  องคประชุม ๑๙ ทาน ครับ   ถือวาครบองคประชุมครบั ผมจะขอมติที่

ประชุมครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โปรดยกมือครับ  เห็นชอบ ๑๙ เสียงครับ  

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โปรดยกมือครับ  ไมเห็นชอบไมมี ครับ  งดออกเสียง ไม

มีนะครับ   

 มติที่ประชุม  มีมติ เปนเอกฉันท   เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เห็นชอบ ๑๙ เสียง ครับ   

 ระเบียบวาระที่ ๔  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม สํานักปลัดฯ  เรียน

เชิญทานนายกเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

(นายมุขตาร  มะทา)  กระผมนายมุขตาร มะทา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ดวยฝายบริหาร  

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โอนลดสํานักปลัดฯ จํานวน ๑ รายการ  เปน

เงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

   หลักการ 

 โอนลด  สํานักปลัดฯ   

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง 

    ๑. โครงการกอสรางซุมประตูเมอืงเฉลิมพระเกียรติ 

        เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จํานวน 

๑๗๐,๐๐๐ บาท 

     ตั้งจายเปนรายการใหม  สํานักปลัดฯ 

  - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง 

        ๑. คาขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งมเิตอรและหมอแปลงไฟฟา 

    ขนาด ๓๐ KVA ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย  จํานวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท 

       เหตุผล 

     เนื่องจากหมอแปลงไฟฟา  ณ  บริเวณบอน้ํารอนเบตง หมูที่ ๒ ตําบล 

ตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่มีอยูเดิมไมเพียงพอกับการจาย

กระแสไฟฟา เพ่ือใหเกิดความสวางบริเวณสถานที่ทองเที่ยวบอน้ํารอนเบตง และ 
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นายก อบจ.ยะลา สรางความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม และสามารถดําเนินการไดโดยการอนุมัติ

ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจาย

ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

 จึงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาพิจารณาอนุมัติ

โอนเงินงบประมาณดังกลาวตอไป ขอขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีผม 

จะขอมติที่ประชุมครับ ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๑๙ ทาน ครบ 

องคประชุมครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติ ใหโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการ

ใหม สํานักปลัดฯ โปรดยกมือครับ จํานวน ๑๙ เสียง  สมาชิกทานใดไมอนุมัติให

โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อไปตั้งจายเปน

รายการใหม สํานักปลัดฯ  ไมมีนะครับ  งดออกเสียงไมมีนะครับ 

 มติท่ีประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม สํานักปลัดฯ  จํานวน ๑๙ 

เสียง   

 ระเบียบวาระที่ ๕  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กองชาง  เรียนเชิญทานนายกเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ดวยฝายบริหาร

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โอนลดกองชาง จํานวน ๑ รายการ เปนเงิน 

๓๐๐,๐๐๐ บาท  โอนเพิ่มกองชาง จํานวน ๑ รายการ เปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  

โดยมีหลกัการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

   หลักการ 

 โอนลด 

 กองชาง 

 - โอนลดแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้ 
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นายก อบจ.ยะลา      ๑. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ  จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

 โอนเพิ่ม 

 กองชาง 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน หมวด

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

    ๑. คาซอมใหญเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

   เหตุผล 

 เนื่องจากไดตรวจสอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓  รายการคาซอมใหญเครื่องจักรกลและยานพาหนะแลวปรากฏวา ไม

เพียงพอแกการเบิกจาย จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือให

เพียงพอแกการเบิกจาย และสามารถดําเนินการไดโดยการอนุมัติของสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา 

 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย

ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

 จึงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาพิจารณาอนุมัติ

โอนเงินงบประมาณดังกลาวตอไป ขอขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ  เชิญทานเฉลิมพล ครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเมือง  

กระผมไดดูญัตติตามที่ฝายบริหารไดเสนอมานั้น ขออนุญาตที่จะแสดงความคิดเห็น

ในเรื่องการตั้งงบประมาณในการซอมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ในวงเงิน 

๓๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ฝายบริหารเสนอมาในกองชาง นะครับ กระผมคิดวาเงิน

จํานวนดังกลาวนี้ ถาถามตามความคิดเห็น กระผมแลวามันอาจจะนอยไป เหตุผล

เพราะวาจั งหวัดยะลาของเรานั้น ดังที่ ได เ ห็นนะครับ ในหวงปจจุบันการ

เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติมันเกิดข้ึนมาไมคอยตรงตามฤดูกาล เพราะฉะนั้น 

เครื่องจักรกลขององคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งกระจายทํางานบริการพี่นอง

ประชาชนอยูไปโดยทั่วนะครับ แนนอนที่สุดมันก็ทําใหสึกกรอนเสียหายลง จะตอง

ทํานุบํารุงเปนเรื่องธรรมดางานชิ้นหนึ่งขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาที่ได

รับคําชื่นชมจากหนวยงานอื่นที่เปนกัลยาณมิตรก็ดี หรือไดรับการชื่นชมจากพ่ีนอง

ประขาขนทั้งจังหวัดก็ดี ชื่นชมวาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลานั้น สามารถที่จะ 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ เขาไปชวยเหลือเ ก้ือกูล ไมวาจะเปนอุทกภัยหรือวาตภัย ถนนหนทางไดรับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติอื่น ๆ องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาจะเขาไปเก่ียวพันใน

ลักษณะของการบริการเสียเปนสวนใหญ  และโดยทั่วไปทั้งจังหวัด  เพราะฉะนั้น 

ในการตั้งงบประมาณรายจาย ในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ครั้งนี้ กระผมในฐานะ

สมาชิกสภาอยากจะเรียนตอทานประธานผานไปยังฝายบริหารและผานไปยังเพื่อน

สมาชิกสภาวา  อยากจะขอชื่นชมอีกประเด็นหนึ่ง  นอกจากคําชื่นชมแลว กระผม

แลวาเม็ดเงินมันอาจจะนอยไปย้ําว ามันอาจจะนอยไปกับภารกิจในการใช

เครื่องจักรกลขององคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่เราเห็นโดยสภาพทั่วไปครับ 

เหตุผลที่กระผมนําเรื่องนี้มากลาว กระผมอยากจะเรียนวาเทาที่เราสัมผัสดูจาก

ลักษณะงานของกองชางที่ทําไป โดยเฉพาะขออนุญาตเอยนามจะเห็นไดวาทาน

เลขา โดยเฉพาะทานมูหัมมัดอามีน  หรือแมแตตัวทานนายกองคการบริหารสวน

จังหวัด ทานมุขตาร  มะทา ทานจะลงเขาไปเดินดูแลอยางใกลชิดในการปฏิบัติ

หนาที่ของกองชาง ในการทํานุบํารุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการในเรื่องของ

สาธารณะในจังหวัดเปนเนื่อง ๆ เพราะฉะนั้น กับงบประมาณในญัตตินี้ กระผมเลย

อยากจะขอใหมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมวาเม็ดเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ท่ี

นําไปใหกองชาง ในการปรับปรุงซอมหรือดูแลเครื่องจักรกลขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลานั้น ในความเห็นของกระผมดูวามันยังจะนอยอยูเกินไป แตก็เห็นดวย

ในประเด็นของญัตติดังกลาว ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญครบัทานมะรุสะดี ครับ 

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอบันนังสตา 

ตามญัตติที่ทานนายกไดนําเสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กระผมเห็นดวยเก่ียวกับเพ่ือนสมาชิกที่อภิปรายกอน

หนานี้ ผมอยากจะตั้งขอสังเกตวา เครื่องจักรของ อบจ.ที่เราไดชวยเหลือพ่ีนอง

ประชาชน คือวาเปนโอกาสพิเศษที่ไดชวยเหลือประชาชนไดมาก เพราะหลาย ๆ 

รายการที่เราจะชวย รถแม็คโครก็ดี รถขุดบอน้ําตื้นก็ดี และก็รถขุดบอบาดาล เปน

ที่ตองการของพ่ีนองประชาชนมาก ในภาวะภัยแลง บอน้ําตื้นก็ดี บอบาดาลก็ดี มี

ความสําคัญตอพี่นองประชาชน ผมอยากจะตั้งขอสังเกตวา ตอนนี้ทราบวารถขุดบอ

บาดาลของเราไมสามารถใชการได เพราะฉะนั้น อยากจะฝากทานนายกวาถา

เปนไปไดอยากจะใหนํางบประมาณสวนไหนก็ไดเพ่ือไปปรับปรุงซอมแซมใหใชการ

ได เพราะวาหลายพ้ืนที่นะครับ เนื่องจากที่ผานมาทราบวาการขอรถขุดบอบาดาล

เขาคิวยาวมาก ท่ีผานมาชวยพี่นองประชาชนไดอยางมาก ดวยภาวะภัยแลงใน 
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นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ ปจจุบันบอน้ําตื้นก็ดี บอบาดาลก็ดี สามารถแกไขบรรเทาใหกับพี่นองประชาชนใน

หลาย ๆ พื้นท่ีครับ ขอฝากดวยครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ไมมีนะครับ  

ถาไมมี เชิญทานนายกครับ   

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  กอนอื่นก็ตอง

ขอขอบคุณทานสมาชิก ทั้ง ๒ ทาน ที่ไดอภิปรายในเรื่องของญัตติการโอนลด

งบประมาณ เพ่ือไปตั้งจายในเรื่องของการซอมแซมยานพาหนะของกองชาง ซึ่ง

ยานพาหนะหรือเครื่องจักรของกองชาง ภารกิจหนาที่หลักก็คือการแกไขปญหา

ความเดือดรอนของพี่นองประชาชน เชน ในเรื่องถนนหนทางในสวนที่ อบจ.

รับผิดชอบ หรือถนนถายโอนอีกสวนหนึ่งเราก็ไดดําเนินการตามการรองขอของพ่ี

นองประชาชนผานผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นบาง ผานกํานัน ผูใหญบาน

ในพ้ืนที่บาง ผานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาบาง ซึ่งภารกิจเหลานี้

ก็จะสามารถที่จะแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ในขณะเดียวกัน

ภารกิจที่อยูภายใตแผนงานขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เราก็ไดดําเนินการ

ตามที่ผมไดกลาวโดยใชเครื่องจักรที่เรามีอยู  เชน รถขุด รถเกรด รถขุดบอน้ําตื้น

ตาง ๆ เหลานี้ ในวันนี้ญัตติที่ขอเสนอนั้น ก็เปนญัตติที่เงนิงบประมาณไมเพียงพอใน

การที่จะซอมใหญยานพาหนะที่อยูในความดูแลของกองชางครับ ซึ่งงบประมาณ

จํานวนที่เสนอในวันนี้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทานสมาชิกก็เห็นวาภารกิจขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลานั้น มีมากในเรื่องของการบริการ ในเรื่องของเครื่องจักรกล 

เพราะฉะนั้น เงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท นั้น อาจจะไมเพียงพอตอการซอมแซม

เครื่องจักรตาง ๆ ที่มีอยู แตจริง ๆ แลวผมอยากจะเรียนใหทานสมาชิกไดทราบวา 

เงินงบประมาณรายจายปกติตามขอบัญญัติงบประมาณ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก

ทานสมาชิกนั้น ในทุกปเราจะมีเงินคาซอมแซมแบงเปน ๒ สวน ก็คือ ซอมแซมเล็ก 

หรือทั่วไป ก็จะมีเงินอยูประมาณลานหา ซอมใหญก็จะมีอยูประมาณหนึ่งลานหา

แสนบาท รวมแลวเปนสามลานบาท ซึ่งการซอมแตละครั้งนั้นก็เปนไปตามสภาพ

ความจําเปนของเครื่องจักรที่มีอยูแตปนี้ เนื่องจากมีการซอมใหญหลายครั้ง 

งบประมาณที่เราตั้งไวหนึ่งลานหาแสนบาทนั้นไมเพียงพอ ก็จําเปนที่จะตองขอเพิ่ม

อีกสามแสนบาท ซึ่งการซอมก็อาจจะเพียงพอในเรื่องของการซอมที่ไดวางแผนแลว 

แตถาหากวาเครื่องจักรของเรานั้น เราก็ไมสามารถที่จะกําหนดตายตัววาจะซอม

เมื่อไหรก็ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน ถาจําเปนที่จะตองซอมใหญอีกเราก็จะไปดู

งบประมาณสวนไหนพอที่จะโอนเพ่ิมให ผมคิดวาถามีญัตติในลักษณะเชนนี้ ทาน 
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นายก อบจ.ยะลา สมาชิกก็คงไมขัดของ เพราะวาทุกทานก็เห็นดวยกับภารกิจหลักและก็เครื่องจักร

ตาง ๆ ที่มีอยูนั้นก็เปนไปตามสภาพ บางตัวก็อาจจะเปนเครื่องจักรที่ใชมานาน บาง

ตัวก็อาจจะเปนเครื่องจักรที่ไมจําเปนจะตองซอมภายใน ๒, ๓ ป นี้ ซึ่งก็มีอยูตาม

สภาพที่เราซื้อมาครับ สวนในประเด็นของเครื่องจักรที่ใชขุดบอบาดาลนั้น เนื่องจาก

เครื่องจักรนั้นมีอายุการใชงานมากกวา ๓๐ ป อาจจะเปน ๔๐ ป ผมจําไมได แต

เปนเครื่องจักรที่ใชมานาน เพราะฉะนั้น การซอมตาง ๆ นั้น มันไมคุมคา ซอมไปใช

เงินไป ๔, ๕ แสน ไปขุดได ๓, ๔ ครั้ง ก็เสียอีก ทางกองชางสรุปวา เนื่องจากเรา

สามารถที่จะแกปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองในเรื่องของการขาดแคลนน้ํา

อุปโภคบริโภค ถึงแมบางพ้ืนที่มีความจําเปนที่จะตองขออนุเคราะหในเรื่องของการ

ขุดเจาะบอบาดาล แตเนื่องจากเครื่องจักรของเรานั้น เราเลิกที่จะใชเครื่องจักรนี้

แลว เนื่องจากวาไมคุมคาที่จะซอมนะครับ ก็มีเครื่องขุดเจาะบอน้ําตื้นทดแทน ขอ

บอบาดาลเราก็ไปดําเนินการในเรื่องของบอน้ําตื้นครับ ซึ่งพ่ีนองประชาชนก็พอที่จะ

แกปญหา ในโอกาสหนาถาทานสมาชิกเห็นดวยวาเราจะตองมีบอบาดาล แตถาจะ

เอาเครื่องจักรเกามาซอมคงไมคุมคาและไมเกิดประโยชนเทาที่ควร งานการขุดเจาะ

บอบาดาลก็ไมมีประสิทธิภาพ แตถาเราเห็นดวยก็อาจจะตองมาคิดวา เราจะ

ดําเนินการอยางไรเพ่ิมเติมพูดคุยในโอกาสตอไป 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีทานสมาชิกจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครบั เชิญครับ ไมมีนะครับ ถา 

ไมมีผมจะขอมติท่ีประชุมครับ ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๑๙ ทาน 

ครบองคประชุมครับ  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กองชาง  โปรดยกมือครับ 

จํานวน ๑๙ เสียง  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองชาง  โปรดยกมือครับ ไมมีนะครับ งดออกเสียงไมมีครับ  

 มติท่ีประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กองชาง  จํานวน ๑๙ เสียง 

 ระเบียบวาระที่ ๖  ญัตติ ขอความเห็นชอบใหสํานักงานการศึกษา

เอกชนอําเภอรามันใชอาคารเอนกประสงค ๒ ช้ัน  ในบริเวณท่ีวาการอําเภอรา

มัน  เรียนเชิญทานนายกเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ดวยฝายบริหาร

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบใหสํานักงาน

การศึกษาเอกชนอําเภอรามันใชอาคารเอนกประสงค ๒ ชั้น  ในบริเวณที่วาการ 

อําเภอรามัน  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 
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นายก อบจ.ยะลา   หลักการ 

สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอรามันขอใชอาคารเอนกประสงค ๒ ชั้น  

ในบริเวณที่วาการอําเภอรามัน เพ่ือเปนท่ีตั้งสํานักงานในการปฏิบัติหนาที่บริหาร

จัดการโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนยการศึกษาอิสลามประจํา

มัสยิด (ตาดีกา) กําหนดระยะเวลา ๓ ป 

       เหตุผล 

     เนื่องจากไดรับแจงจากสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอรามันวา มีความ 

ประสงคขอใชอาคารเอนกประสงค ๒ ชั้น ในบริเวณที่วาการอําเภอรามัน โดยขอให

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบใหสํานักงาน

การศึกษาเอกชนอําเภอรามันใชอาคารเอนกประสงค ๒ ชั้น ในบริเวณที่วาการ

อําเภอรามัน เปนระยะเวลา ๓ ป  

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

๒๕๖๐  มาตรา ๑๒๒  ใหระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 

๒๕๓๕  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศขอบัญญัติ และขอกําหนดใด 

ๆ เก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐอ่ืนที่ไม

อยูภายใตบังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  

หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. ๒๕๔๙  แลวแตกรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง 

หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยง

กับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ทั้งนี้  จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๕๘  “ขอ ๑๕๕  การใหบุคคลใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับ

พัสดุประเภทที่ดินและสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตอง

ไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น” 

 จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลาเพ่ือโปรดพิจารณาตอไป ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีทานสมาชิกจะอภิปรายหรือสอบถาม เชิญครับ  ถาไมมี ผมจะขอมติที่

ประชุมครับ ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๑๘ ทาน  ครบองคประชุม

ครับ ผมขอมติที่ประชุมครบั  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหสํานักงานการศึกษาเอกชน 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา อําเภอรามันใชอาคารเอนกประสงค ๒ ชั้น  ในบริเวณที่วาการอําเภอรามัน  เปน

ระยะเวลา ๓ ป  โปรดยกมือครับ  จํานวน ๑๘ เสียง ครับ  สมาชิกทานใดไม

เห็นชอบใหสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอรามันใชอาคารเอนกประสงค ๒ ชั้น  

ในบริเวณที่วาการอําเภอรามัน  เปนระยะเวลา ๓ ป  โปรดยกมือครับ ไมมีนะครับ  

งดออกเสียงไมมีครับ 

มติที่ประชุม  เปนเอกฉันท  เห็นชอบใหสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ    

รามันใชอาคารเอนกประสงค ๒ ชั้น  ในบริเวณที่วาการอําเภอรามัน  เปนระยะเวลา 

๓ ป จํานวน ๑๘ เสียง  

ระเบียบวาระที่  ๗  ญัตติ ขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ

การศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  จํานวน ๓ ราย  เรียนเชิญทานนายก

เสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ผมขออนุญาต

ทานประธานสภา ในระเบียบวาระที่ ๗ และระเบียบวาระท่ี ๘  ขออนุญาตใหรอง

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทาน ดร.ระเดน  สะมะแอ  เปนผูเสนอญัตติ

ครับ ขออนุญาตครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   อนุญาตครับ เชิญครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

(นายระเดน  สะมะแอ)  กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ไดรับ  

มอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เพ่ือเสนอญัตติใน

ระเบียบวาระที่ ๗  ขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน ๓ ราย   

 ดวยคณะกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดสิ้นสุด

วาระการดํารงตําแหนงลง เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓  จึงตองดําเนินการสรร

หาและแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาใหม 

 กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

๑. แตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อยาง

นอยประกอบดวย 

     (๑) ผูทรงคณุวุฒิ                                      ประธานกรรมการ 

    (๒) ผูทรงคณุวุฒิ                                      รองประธานกรรมการ 

    (๓) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน               กรรมการ 
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รองนายก อบจ.ยะลา    (๔) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สวนฯ ที่เก่ียวของ  กรรมการ 

    (๕) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง  กรรมการ 

     (๖) ผูทรงคณุวุฒิตามที่สภาทองถิ่นเห็นชอบ  กรรมการ 

    (๗) หัวหนาหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวของที่สภาทองถิ่น   

                          เห็นชอบ (ถามี)  กรรมการ 

     (๘) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สวนการศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒. ใหคณะกรรมการการศึกษาฯ ตามขอ ๑(๓)ถึง(๘)รวมกันพิจารณาสรร

หาผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเปนประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 

๓. ใหจํานวนกรรมการตามขอ ๑(๑)(๒)(๕)(๖) และ (๗) รวมกันตองมี

จํานวนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการการศึกษาฯ ท้ังหมด 

  ๔. ใหคณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป 

 ๕. ใหคณะกรรมการการศึกษาฯ มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความ

เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และติดตาม 

ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จึงได พิจารณาบุคคลที่ มีความรู

ความสามารถทางดานการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียงและเปนที่

ยอมรับของวงการศึกษาในจังหวัดยะลา เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลาพิจารณาเห็นชอบแตงตั้งเปนคณะกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา ตามแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในขอ ๑ (๖) ผูทรงคุณวุฒิตามที่สภาทองถิ่นเห็นชอบและ (๗) หัวหนา

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวของที่สภาทองถ่ินเห็นชอบ จึงขอเสนอชื่อ

พรอมประวัติโดยยอ จํานวน ๓ ราย ดังตอไปนี้ 

     ๑. ตามขอ ๑ (๖) ผูทรงคุณวุฒิตามที่สภาทองถ่ินเห็นชอบ  นายอิสมัน   

อิสสะมะแอ  อายุ ๖๐ ป  ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี (คอ.บ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขต

เทเวศร กทม.  ปริญญาโท (กศ.ม) มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา  ประสบการณที่

เก่ียวของกับการศึกษา  คณะกรรมการปรับและทบทวนยุทธศาสตรแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๖๒-๒๕๖๕  คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการ

พัฒนาการศึกษาจังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๖๒  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต ๓  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. ตามขอ ๑ (๗)  หัวหนาหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวของที่

สภาทองถิ่นเห็นชอบ จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
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(๑) ผูแทนหัวหนาหนวยงานภาครัฐ  นางขนิษฐา  มะลิสุวรรณ  อายุ ๕๑ 

ป  ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา  ประวัติการศึกษา  ปริญญาโท คณะคุรุศาสตร 

สาขาบริหารการศึกษา  ประสบการณที่ เกี่ยวของกับการศึกษา  ผูมีผลการ

ปฏิบัติงานดีเดนในรอบปของจังหวัดชายแดนภาคใต ประเภท ขาราชการระดับ

หัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖๒  ผูอํานวยการ กศน.ดีเดนระดับประเทศ 

ประจําป ๒๕๖๒  คณะกรรมการการจัดการศกึษาเชิงพ้ืนที่จังหวัดยะลา 

(๒) ผูแทนหัวหนาหนวยงานภาคเอกชน  วาที่ ร.ต. ดร.อับดุลฮาฟซ  หิเล  

อายุ ๕๑ ป  ตําแหนงปจจุบัน  นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา  ประวัติ

การศึกษา  ปริญญาเอก  Ph.D in Management at International Adademy 

of Management and Economics,Philippines   ประสบการณที่เก่ียวของกับ

การศึกษา  ประธานเครือขายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ผูรับใบอนุญาต/

ผูจัดการโรงเรียนลุกมานูลฮากีม อ.ยะหา จ.ยะลา  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําคณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

ดังนั้น  เพื่อใหการแตงตั้งคณะกรรมการการศกึษาขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ จึงขอเสนอญัตติ

ขอความเห็นชอบใหบุคคลดังกลาวเปนคณะกรรมการการศึกษาขององคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีทานสมาชิกจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไมมีนะครับ  ถาไมม ีผมจะขอ 

มติที่ประชุมครบั เชิญทานเลขาฯ นับองคประชุม จํานวน ๑๖ ทาน ครบองคประชุม 

ครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการการ 

ศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน ๓ ราย  โปรดยกมือครับ  จํานวน 

๑๖ เสียง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน ๓ ราย  โปรดยกมือครับ  ไมมีนะครับ  งดออก

เสียงไมมีครับ    

มติท่ีประชุม  เปนเอกฉันท  เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน ๓ ราย  จํานวน ๑๖ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๘  การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

จํานวน ๒ คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน ๓ คน  เชิญทานรองนายกเสนอญัตติครบั 
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รองนายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ไดรับ

มอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เพ่ือเสนอญัตติใน

ระเบียบวาระที่ ๘  การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เพ่ือ

แตงตั้ ง เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  และ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

ตามท่ีในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒  ประจําป ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  มติที่ประชุม

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา เขารวมเปนคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

  ๑. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประกอบดวย 

    (๑) นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ 

อําเภอเมืองยะลา 

          (๒) นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอําเภอธารโต 

 ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา ประกอบดวย 

(๑) นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอ

เมืองยะลา 

(๒) นายสมัง  สะระยะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอ

บันนังสตา 

(๓) นายมะลาวี  บิงดอเลาะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๘ อําเภอ

เมืองยะลา 

โดยมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๑๐  และ ขอ ๒๙ 

 เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา จํานวน ๒ คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน ๓ คน ที่มาจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา ที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาคัดเลือก จะครบวาระในการ

ดํารงตําแหนง ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓  (วาระอยูในตําแหนงคราวละ ๒ ป)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘ (๓) วรรค ๒ และขอ ๒๘ (๑) วรรค ๓ ตามลําดับ 
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รองนายก อบจ.ยะลา   ดังนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา 

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ

ที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงขอเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา จํานวน ๒ คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน ๓ คน ตามแนวทางการคัดเลือก

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ตามเอกสารที่แนบทาย ขอขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา การเสนอชื่อสมาชิกสภา ตองมีผูรับรองอยางนอย ๒ คน และผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อ 

ตองอยูในที่ประชุมและตองใหความยินยอม ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบ

พอดีตามจํานวนใหถือวาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อนั้นไดรับการคัดเลือก หากมีการ

เสนอชื่อเกินกวาจํานวนท่ีกําหนด ใหประธานในที่ประชุมแจงใหผูเขารวมประชุม

คัดเลือกผูที่ไดรับการเสนอชื่อ โดยการลงคะแนนลับ ใชวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู

ที่ไดรับการเสนอชื่อ ลงในบัตรคะแนนที่ประธานท่ีประชุมมอบใหไดไมเกินตาม

จํานวนที่กําหนด 

 ใหประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินที่อยูในที่ประชุมและมิไดเปน

ผูรับการเสนอชื่อจํานวนไมเกินสามคน เปนกรรมการตรวจนับคะแนน กรณีสมาชิก

สภาทองถิ่นมีไมครบจํานวน ใหเลือกจากขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

 เมื่อตรวจนับคะแนนแลว ใหผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูซึ่งไดรับ

การคัดเลือกจนครบตามจํานวนที่กําหนด ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนในลําดับ

เดียวกันหลายคน ทําใหไมสามารถคัดเลือกได ใหที่ประชุมจัดใหมีการลงคะแนน

ใหม เฉพาะผูซึ่งไดรับคะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้งที่สองแลวปรากฏวาได

คะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีการจับสลากตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ตอไปเปนการคดัเลือกคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ยะลา  จํานวน ๒ คน   เชิญเสนอชื่อ พรอมผูรับรองไมนอยกวา ๒ คน  เชิญทาน   

นิลุกมาน ครับ 

นายนิลุกมาน  อลัอิดรีสี  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔   อําเภอเมือง  ผม

ขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน ๒ คน คือ  

๑. นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ

เมืองยะลา  
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นายนิลุกมาน  อลัอิดรีสี   ๒. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอําเภอธารโต   

เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอผูรับรองดวย

ครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อทานเฉลิมพล ยินยอมไหมครับ  

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  ทานประธานสภาที่เคารพ ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ทานซอมะ ยินยอมไหมครับ 

นายซอมะ  มะเซ็ง   เรียนทานประธานท่ีเคารพ  ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ  ถาไมมี  

เสนอคนเดียวถือวาผูนั้นไดรับเลือก      

 มติท่ีประชุม  ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน ๒ ทาน ดังนี้ 

 ๑. นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓อําเภอ

เมืองยะลา 

 ๒. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต   อําเภอธารโต   

 ตอไปเปนการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน ๓ คน    เชิญเสนอชื่อ พรอมผูรับรองไม

นอยกวา ๒ คน  เชิญทานเฉลิมพล  ครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเมือง  

ผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา จํานวน ๓ ทาน คือ 

   ๑. นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง

ยะลา 

   ๒. นายสมัง  สะระยะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอบันนังสตา 

๓. นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเบตง 

เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา  ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อทานนิลุกมาน ยินยอมไหมครับ  

นายนายนิลุกมาน  อัลอดิรีสี  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ทานสมัง ยินยอมไหมครับ  

นายสมัง  สะระยะ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ทานมะฮะมะยูโซะ  ยินยอมไหมครับ 
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นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ  ถาไมมี เสนอคนเดียว 

ถือวาผูนั้นไดรับเลือก     

มติที่ประชุม  ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  จํานวน ๓ ทาน ดังนี้ 

๑. นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง

ยะลา 

๒. นายสมงั  สะระยะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอบันนังสตา 

๓. นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเบตง 

  ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง  อื่น ๆ   เชิญครับ เชิญทานเฉลิมพล ครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเมือง

ยะลา ดวยความเคารพและก็ตองขอบพระคุณทานประธานที่ไดใหโอกาสขึ้นมา

แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ผมขออนุญาตที่จะใชเวลาสั้น ๆ นะครับ ในวาระ

สุดทายซึ่งเปนวาระอ่ืน ๆ ครับ ครั้นที่จะไมนํามาพูดในที่ประชุมเสียเลยก็กระไร ๆ 

อยู ผมขออนุญาตที่จะกลับไปในญัตติที่ทางฝายบริหารไดนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการ

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายของสํานักปลัด เปนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท ใน

เรื่องของการขยายเขตไฟฟา ดวยความเคารพตอทานประธานสภา เหตุผลที่ไดนํา

เรื่องนี้มาพูดในวาระอ่ืน ๆ ก็มีความรูสึกที่อยากจะเรียนตอทานประธานและก็เพ่ือน

สมาชิกครับวา ในวาระที่ทางฝายบริหารไดนําเสนอในเรื่องการขอขยายเขตนั้น 

กระผมรูสึกชื่นชมเปนอยางยิ่งนะครับ เหตุผลที่จะตองนําเรื่องนี้มาพูดในวาระอื่น ๆ 

เพราะวาในความชื่นชม  เรื่องนี้ดวยตัวเองที่เราไปประสบปญหาของไฟฟาดับ ๆ  

ติด ๆ อยู ไมนาจะนอยกวา ๓ ป ไมนาจะนอยกวา ๓ ครั้ง ที่เราไปจัดงานเกี่ยวกับ

เรื่องการทองเที่ยว การที่เราไปจัดงานที่บอน้ํารอน ไมวาจะเปนเรื่องของหลังจาก

ตรุษจีน หลาย ๆ ครั้ง ปญหาในเรื่องไฟดับนั้น มีมาบอยครั้งมาก และเรื่องนี้

ชาวบานที่นั่น ผมเองไดสัมผัสดวยตัวเองครับหลายครั้ง เราจะไดรับการบนถามหา

วาเมื่อไร การไฟฟาจะไดรับการแกไข เพราะฉะนั้น วันนี้สํานักปลัดใช เงิน 

๑๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อที่จะขยายเขต พรอมติดตั้งมิเตอรและหมอแปลงไฟฟา ขนาด 

๓๐ KVA ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย เปนการใชงบประมาณที่คุมคาและก็เห็นประโยชน 

และสิ่งสําคัญท่ีสุดที่จําเปนจะตองนํามากลาวในวาระอ่ืน ๆ อยากใหมีการบันทึกไว

วา การใชงบประมาณเล็ก ๆ ตรงนี้ เปนการสนองตอบใหความสะดวกกับพ่ีนอง

ประชาชนในเขตนั้นอยางยิ่งนะครับ  ผมเชื่อเหลือเกินวา   โครงการนี้จะไดรับคํา 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ ขอบคุณจากพ่ีนองในอําเภอเบตง โดยเฉพาะในเขตบอน้ํารอนครับ จะไดรับคะแนน

ชื่นชมนิยมวา องคการบริหารสวนจังหวัดนั้นไดดูแลสาระทุกขสุขดิบเขาทุก ๆ เรื่อง 

มิใชเพียงเฉพาะในเรื่องของถนน แมแตเรื่องแสงสวางความปลอดภัยนะครับ ก็จะ

เปนเรื่องที่กลาวถึงของพ่ีนองในบอน้ํารอน ที่ผมไดนํามาพูดในวาระนี้นะครับ 

เพราะวาเรื่องนี้ผมเชื่อวาสมาชิกสภา ผมเองเปนสมาชิกสภาในอําเภอเมือง แตก็ได

หารือกับสมาชิกสภาในเขตอําเภอเบตง ซึ่งเราประสบปญหาเรื่องนี้มากไมนอยกวา 

๓ ป ปนี้เมื่อไดรับงบประมาณเล็ก ๆ แสนกวาบาท เขาไปแกไขความเดือดรอน ผม

เชื่อวาในงานครั้งตอไป ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ที่เราจะไปชวยเหลือ

ในอําเภอเบตงนั้น มันจะไดรับความสวางไสวสะดวกสบาย และทําใหพ่ีนองที่นั่นมี

ความสุขทุกครัวเรือนในบริเวณดังกลาว ขอบพระคุณทานประธานที่ใหโอกาสครับ 

ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  คิดวาถาจะอภิปรายในวาระที่เราผานไปแลว   ผมไมอยากจะใหอภิปราย

นะครับ แตวาใครมีเรื่องอ่ืนนอกเหนือไปจาก รายจายตาง ๆ สามวาระที่ผานไปแลว 

ก็เชิญครับ ถาอยูในวาระทั้ง ๘ วาระ ผมไมอยากจะใหอภิปรายแลวนะครับ เพราะ

ถือวาผานไปแลว ใครมีอะไรนอกเหนือจากนี้ เชิญครับ เชิญทานอาฮามะ ครับ 

นายอาฮามะ  สานอ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

กระผมนายอาฮามะ  สานอ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอยะหา  จากการ

ที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทานมุขตาร  มะทา และคณะผูบริหาร 

ไดจัดสรรงบประมาณ  ในโครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติก  

คอนกรีต สายบานปะแดรู กับบานตันหยง ในเขตตําบลกาตอง และตําบลบาโระ มี

ความยาวประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร กอสรางในวงเงิน ๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท แตกอนนั้น

ถนนสายนี้เปนหลุมเปนบอมาเปนเวลานาน และเกิดอุบัติเหตุแกผูสัญจรไปมาอยู

บอยครั้ง บัดนี้ ถนนนี้ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งชาวบานและผูสัญจรไปมา 

ฝากขอบคุณมายังทานนายก และผูบริหารมา  ณ  ที่นี้ดวยครับ ทานประธานที่

เคารพครับ อีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนที่ประชุมในโครงการตาง ๆ ที่ทาง 

อบจ.จะไดดําเนินการลงไปทําในพื้นที่แตละที่ของสมาชิกที่ดูแลอยูนั้น คือ ผมจะขอ

เรียนวา อยากจะใหเจาหนาที่ผูดูแล หรือผูเก่ียวของไดแจงกับสมาชิกในเขตที่ดูแล 

ใหรับทราบดวยวา จะมีการสรางถนน หรือสรางโครงการอะไรสักอยาง ในเขตที่

ทานสมาชิกสภา อบจ.ดูแลอยู เพื่อใหทางเจาของพ้ืนท่ีไดรับทราบวา มีการสราง

โครงการนั้น ๆ คือที่ผมเรียนอยางนี้เปนเพราะวา บางครั้งเวลาเกิดสรางขึ้นมานั้น 

ทางชาวบานเขาจะไดทราบวา โครงการที่สรางนั้นเปนโครงการของหนวย อบจ.

หรือเปนหนวยของ อบต. ในเรื่องนี้บางทีรูสึกไมสบายใจตรงท่ีวา ถาเราไมสามารถ 



~ 20 ~ 
 

นายอาฮามะ  สานอ ตอบไดวา เปนโครงการของ อบจ. จะเกรงวาเกิดชาวบานมองเห็นวาระหวางทาง 

อบจ.กับ สจ.ไมไดประสานงานกัน ก็เลยผมอยากจะฝากไวตรงนี้นะครับ และอีก

ประเด็นหนึ่งนะครับ อันนี้ผมไมทราบวาจะเก่ียวของกับทาง อบจ.กับผูรับเหมาไหม

ครับ คืออยางนี้ ในกรณีเสนทางซึ่งไดสรางเสร็จเรียบรอยแลว ทางผูรับเหมาในการ

ที่จะเขาไปทําในแตละที่นั้น คือ ผมไมไดรับแจงจากทางผูรับเหมาเลย แมกระทั่ง

ทางกํานัน ก็ไมไดรับแจงเชนกันครับ คือเขาก็ถามผมเหมือนกันวา กอนที่เขาจะเขา

ไปทํานั้น ทานไดรับทราบมากอนหรือไม ผมก็บอกวาไมรูเรื่องเลย แตทีนี้ผมก็ถาม

ทานวา ทานรูเรื่องไหมเรื่องนี้ ทานก็บอกไมรูเรื่องเหมือนกัน ผมคดิวาทาง อบจ.เรา

นาจะกําชับ หรือวานาจะแจงแกผูรับเหมาวา ควรที่จะแจงใหแก สจ.ที่ดูแลแตละ

พ้ืนที่ดวยครับ ผมก็ฝากแคนี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ที่จริงโครงการตาง ๆ อยูในขอบัญญัติงบประมาณนะครับ ความจริงแลว

ผมไดรับทุกครั้งนะครับ แมกระทั่งเขาไปพัฒนา หรือเขาไปสํารวจ อาจจะตกหลน 

ตอไปขอฝากเจาหนาที่ที่เก่ียวของนะครับ ชวยเรียนใหกับทานสมาชิกดวย เขาไปใน

พ้ืนที่บางทีเขาไปสํารวจอะไร ก็ใหสมาชิกมีสวนรวมดวยนะครับ จริง ๆ โครงการ

ตาง ๆ มีปายนะครับ ทานไปดูปายเลยครับ สามารถชี้แจงไดเลย มีสมาชิกทานอื่น

อีกไหมครับ เชิญทานซอมะ ครับ  

นายซอมะ  มะเซ็ง  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอําเภอธารโต  กระผม

ขอบคุณทานสมาชิกทุกทานที่ใหโอกาสผม เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา อีกครั้งหนึ่ง กอนอื่นผมจะขอเสนอแนะ ในฐานะผมเปน

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา อยากเสนอใหทานประธาน

ผานไปยังผูรับผิดชอบ อยากใหมีสําเนาโครงการถนนที่ อบจ.รับผิดชอบ แจกให

สมาชิกสภาทุกทาน บางทีสมาชิกเองยังไมรูวาพ้ืนที่ไหน ถนนเสนไหนที่ อบจ.

รับผิดชอบ บางทีเราเขาในพ้ืนที่ชาวบานเขาถามมา เราไมสามารถที่จะชี้แจงได ผม

อยากใหผูรับผิดชอบโดยตรง ใหมีสําเนาแจกใหสมาชิกทุกทานรับทราบทั้งจังหวัด 

ในฐานะผมเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาครั้งนี้ 

ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา    ทานใดมีเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ทานใดมีเชิญเลยครับ ผมจะใหอภิปราย 

คราวเดียว แลวก็จะใหทานนายกสรุปและตอบ ไมมีนะครับถาไมมี เชิญทานนายก 

เชิญครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขออนุญาตที่จะ 



~ 21 ~ 
 

นายก อบจ.ยะลา ตอบในประเด็นที่ทานสมาชิกไดไดนําเสนอในระเบียบวาระอ่ืน ๆ นะครับ ซึ่งใน

ประเด็นแรก ในเรื่องบอน้ํารอน ขยายเขตไฟฟา อันนี้ก็เปนไปตามท่ีทานสมาชิกได

อภิปราย ก็คือเนื่องจากไดรับการรองเรียนจากพ่ีนองประชาชนวา บอน้ํารอนใน

เวลาค่ําคืนนั้นแสงสวางไมเพียงพอ ทําใหเปนหวงในเรื่องของความปลอดภัยกับผู

ที่มาเที่ยวบอน้ํารอน อันที่สอง จะมีปญหาในเรื่องของการจัดงานหรือจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ในเรื่องไฟไมเพียงพอ กําลังของไฟไมเพียงพอ แตตองขอบคุณทานสมาชิก

นะครับ ที่ไดใหความเห็นชอบในการโอนงบประมาณ เพ่ือไปขยายเรื่องไฟฟาที่บอ

น้ํารอน ซึ่งก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง ก็คือ หนึ่งไฟฟาบริเวณบอน้ํารอนก็จะมีแสง

สวางเพียงพอครับ ก็จะทําใหนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวบอน้ํารอน ก็มีความปลอดภัย

มากข้ึน อันที่สอง เวลาจัดกิจกรรมตาง ๆ ก็จะไดไมเกิดไฟฟาขัดของนะครับ อันที่

สอง ในเรื่องของการประสานงานตาง ๆ ในเรื่องของโครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ 

นั้น ก็ฝากไวทางผูที่มีสวนเก่ียวของ อยางเชนในเรื่องของถนนหนทาง ก็อยูในความ

ดูแลของกองชางครับ ก็อยากใหประสานกับทานสมาชิกสภาวา ในปงบประมาณแต

ละปนั้น อยางเชน ปงบประมาณป ๖๔ เรามีการซอมหรือบํารุง ซอมบํารุงถนนใน

เขตพ้ืนที่ใดบางครับ สวนในเรื่องของกิจกรรมตาง ๆ นั้น ผมทราบวาทาง

ผูรับผิดชอบโครงการก็จะแจงใหกับทานสมาชิกสภาทุกทานทราบอยูแลว เพียงแต

วากิจกรรมท่ีจัดขึ้น ทานสมาชิกก็มาบางไมมาบางนะครับ ซึ่งสวนใหญก็จะให

ความสําคัญเฉพาะกิจกรรมที่อยูในพ้ืนที่ของทานสมาชิก แตผมคิดวากิจกรรมที่เปน

ภาพรวมขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น ถาทานสมาชิกมารวม มันก็จะทําใหเกิด

ภาพลักษณที่ดี วาทานสมาชิก ทานผูบริหาร เพื่อนขาราชการ เปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน แลวก็กิจกรรมตาง ๆ นั้น พี่นองประชาชนก็มารวม ซึ่งเขาก็จะเห็นวาทาน

สมาชิกที่เขาใหการสนับสนุน หรือเลือกไปนั้น เวลาเขามารวมกิจกรรมที่องคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลาจัดในภาพรวม ไมวาจะเปนที่ อบจ.เอง หรือที่โรงแรม ก็จะ

เห็นทานสมาชิก เขาก็จะเกิดความอุนใจวา มาแลวไมโดดเดี่ยว มาแลวไมเหงา 

เพราะมีทานสมาชิกมาใหกําลังใจครับ สวนผูบริหารที่จะลงในพ้ืนที่ตาง ๆ  สวนใหญ

แลวผมก็จะประสานกับทานสมาชิกที่อยูในพ้ืนที่นั้น เพ่ือที่จะใหเกิดภาพในการที่พี่

นองประชาชนก็จะไดเห็นวา ถนนหนทางอันนี้เปนถนนของ อบจ.ซึ่งจริง ๆ แลว 

ทานสามารถแจงไดในกรณีที่วาเปนของ อบต.หรือเปนของเทศบาล หรือเปนของ 

อบจ. เพราะโดยหลักการแลวการที่จะไปดําเนินการในพื้นที่นั้น ประการแรกก็

จะตองประกาศประชาสัมพันธในเรื่องของโครงการวา เปนโครงการของหนวยงาน

ใด งบประมาณเทาไหร วันเริ่มตน สัญญา วันที่เทาไหร เดือน เดือนไหน แลวก็จบ

สิ้นสัญญาเมื่อไหร อันนี้เขาก็จะมีปาย เพราะฉะนั้น ทานสมาชิกถาทานไมสามารถ 
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นายก อบจ.ยะลา ตอบได ทานก็ลงไปในพ้ืนที่ ไปดูปาย แลวกลับมาตอบใหกับพี่นองประชาชนได แต

ไมเปนไรในเรื่องของการประสานงานนั้น อาจจะมีขอบกพรองเราก็จะพยายามที่จะ

ใหเกิดการประสานงาน เพื่อใหสมาชิกไดรับทราบทุกกิจกรรม ทุกโครงการนะครับ 

แตฝากวาทานสมาชิก เทาที่ผมสังเกตที่ผานมาในชวงที่เราอยูในวาระนี้ ซึ่งวาระนี้

มันก็ยาวนานพอสมควร คือ ประมาณ ๘ ป นะครับ เราจะเห็นกิจกรรมใด ๆ ของ 

อบจ.นั้น ถาไมติดโควิดนั้น ก็จะมีกิจกรรมมากมาย แตความรวมมือของสมาชิกใน

การที่จะรวมกิจกรรมนั้น ผมคิดวาเรายังไมผาน ก็อยากจะฝากพวกเราวา ถาจะให

เกิดภาพลักษณที่ดี เกิดกําลังใจใหกับผูที่มารวมกิจกรรม ซึ่งมีอยูทุกอําเภอ และก็มี

กระจายอยูทุกเขตนั้น ความรูสึกของผูที่มานั้น ถาไดเห็นสมาชิกในเขตของเขาแลว 

เขาจะมีขวัญกําลังใจ เขาจะรูสึกอบอุน เชนเดียวกับตัวผมเอง เวลาไปชี้แจง

งบประมาณที่สภานั้น ก็จะเห็นสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัด แตละจังหวัดที่

เปนไปตามตาราง เชน ทางภาคอีสาน เขาก็จะมีสมาชิกแตละจังหวัดของเขา เขามา

ใหกําลังใจในการชี้แจงงบประมาณ ของเราก็เชนเดียวกัน เวลาผมไปชี้แจงในสวน

ของภาคใตตอนลาง ก็จะเห็นสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของยะลา ของปตตานี ของ

นราธิวาส ในสวนของอันดามันก็จะเห็นสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของอันดามัน ฝง

อาวไทยก็จะเห็นสมาชิก ซึ่งเขาไมไดเปนกรรมาธิการ เขาไมไดเปนอนุกรรมาธิการ 

แตเขาเขาไป เขาก็ไดบอกวามาใหกําลังใจกับนายกองคการบริหารสวนจังหวัดที่เขา

เปนผูแทนอยู อันนี้ความรูสึกของเราก็รูสึกดี ผมคิดวาชาวบานก็จะมีความรูสึก

เชนเดียวกัน ถากิจกรรมใด โครงการใดของ อบจ. แลวก็มีชาวบานจากธารโตมา 

เห็นทานซอมะ  มะเซ็ง อยูในงาน เขาก็จะรูสึกอุนใจ เปนกําลังใจ ถามาจากสะเตง

นอก เห็นทานนิลุกมานมา เขาก็จะมีความรูสึกอุนใจ แตถาเรามาสี่หาคน คนที่มา 

คนที่อยูในเขต สจ.นั้น เขาก็จะรูสึกเขามีกําลังใจ แตคนที่เขาไมเห็น สจ.ของเขา เขา

จะรูสึกอยางไร เกิดการเปรียบเทียบ ตรงนี้ผมคิดวาอันนี้ ถาเปนไปไดก็อยากจะขอ

ฝากความรวมมือจากทานสมาชิก แตถางานใด สจ.ไมมีเลย ความรูสึกของชาวบาน 

เขาก็ไมรูสึกอะไร เพราะเขานึกวาเขาไมไดเชิญ สจ. แตถากิจกรรมใด สจ.มาบาง ไม

มาบาง ผมกังวลในความรูสึกของชาวบาน ของพ่ีนองประชาชนที่เขามารวมกิจกรรม

แลวไมเห็น สจ.ในเขตของเขา อันนี้ผมก็อยากจะขอความรวมมือนะครับ อันที่สาม 

เรื่องถนนถายโอนนั้น เปนนโยบายอยางหนึ่งของ อบจ.ที่มอบหมายใหทางกองชาง 

ใหรวบรวมถนนถายโอน เพื่อที่จะใหทุกฝายไดรับทราบวาถนนถายโอนของ อบจ. 

รับผิดชอบนั้น ในพื้นที่อําเภอรามันมีก่ีสาย ในพ้ืนที่ธารโตมีก่ีสาย ในพื้นทีของเบตง

มีก่ีสาย แลวก็ทําเปนเอกสารหลักฐาน ซึ่งผมคิดวา ตอไปฝากใหทางกองชาง

รวบรวมถนนทั้งหมด ซึ่งมอียูประมาณเกือบ ๕๐๐ กิโลเมตร เกือบ ๑๐๐ สายนั้น 
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นายก อบจ.ยะลา และก็ทําเปนรูปเลม ใหกับทานสมาชิก เพ่ือทานสมาชิกจะไดดูวาถนนถายโอนของ 

อบจ.ที่อยูในเขตพื้นที่ของทานนั้น มีท่ีไหนบางครับ สวนที่ อบจ.เอง ผมก็ใหนโยบาย

ไปวาเปนไปไดไหมที่จะมีแอปของถนนถายโอน วาเราสามารถเปดดูไดเลยวา ถนน

ตรงนี้ยาวเทาไหร มีถนนที่ซอมแซมแลวก่ีกิโลเมตร มีถนนที่ชํารุดทรุดโทรม จําเปน

ที่จะตองใชงบประมาณกี่กิโลเมตร อันนี้ก็อยากจะรวบรวม เพ่ือเปนขอมูล การทํา

ขอมูลที่เปนปจจุบัน ก็จะเกิดประโยชนในการของการใชงบประมาณ และก็การใช

งบประมาณก็จะเกิดประสิทธิภาพ พ่ีนองประชาชนก็จะไดประโยชนครับ อันนี้ ก็

อยากจะฝากทางกองชางครับ ไปดําเนินการตามที่ทานสมาชิกสภาไดใหความเห็น 

ไดนําเสนอตอสภาวันนี้ สุดทายในระเบียบวาระอื่น ๆ ผมตองขอขอบคุณทาน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาทุกทาน ท่ีไดใหความเห็นชอบ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งมีงบประมาณรายจาย

ทั้งสิ้น ๓๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทางฝายบริหาร ฝายขาราชการ ก็จะนํางบประมาณที่

ไดรับความเห็นชอบจากสภาแหงนี้ ไปดําเนินการตามแผนงานตาง ๆ ไมวาจะเปน

แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห แผนงานเคหะ

ชุมชน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน แผนงานศาสนา จะไปดําเนินงานให

ครอบคลุมในทุกดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานชุมชน และก็

แผนงานดานอ่ืน ๆ ครับ ซึ่งงบประมาณเหลานี้ทั้ง ๓๙๐ ลาน ก็จะไปดําเนินการ

ตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาที่ไดวางแผนตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ก็ตองขอขอบคุณแทนพี่นอง

ประชาชนชาวจังหวัดยะลานะครับ ที่ทานสมาชิกไดใหความเห็นชอบทั้งสามวาระ

ครับ ทั้งหลักการ แปรญัตติ และก็วาระที่สามในวันนี้นะครับ งบประมาณสวนนี้ก็จะ

ไปดําเนินการแกปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ไปพัฒนาทองถิ่น 

ทองที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดครับ ก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณแทนพี่นองประชาชนชาว

จังหวัดยะลาดวยครับ ขอขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ทานนายกไดชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดพอสมควรนะครับ เราก็อยูในสมัย

ประชุม สมัยสามัญ จนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓  ถาเรามีอะไรเรงดวนก็

สามารถเปดไดเลยครับ ตามที่ผมฝากครั้งแรกครับวา กองไหนที่ยังมีอะไรที่จะเสนอ

ตอสภา ก็รีบนําเสนอกอน ๑๖ ถาเปนไปไดเปนอยางยิ่งนะครับ เราไมตองสมัย

วิสามัญ แตถาไมทันก็ตองสมัยวิสามัญไปครับ ก็ไมเปนไรครับ สําหรับวันนี้ตอง

ขอบคุณทุกทาน ทางทานสมาชิก ขอบคุณทางฝายบริหารที่มาชี้แจงสรางความ

เขาใจใหกับสมาชิกสภาเปนอยางยิ่งนะครับ ผมเองจะประสานกับ ผอ.กอง แตละ

กองนะครับ เผื่อมีอะไรที่จะตองทําเปนลายลักษณอักษร เพ่ือสงใหสมาชิกทราบใน 
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